



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 145 ประจำวันที่ 13 เมษายน 2558

ช่วงวันที่ 6- 10 เมษายน 2558

ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- กกร. คาดเศรษฐกิจไทยปี 58 โต 3.5% จากการใช้จ่ายภาครัฐและการท่องเที่ยว หั่นส่งออกทั้งปีโตแค่ 1%
- ศูนย์พยากรณ์ฯ เผยการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ 58 ขยายตัวต่ำสุดรอบ 5 ปี
- คลังรับเบิงบลงทุนปีงบประมาณ 58 ครั้งปีแรกต่ำเป้า

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 องค์การ (กกร.) ปรับเป้าหมายคาดการณ์เศรษฐกิจและการส่งออกปี 2558 ลง โดยคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปี 2558 จะเติบโตร้อยละ 3.5 อันเป็นผลจากการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐซึ่งจะชัดเจนในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีนี้ และรายได้จากการท่องเที่ยวที่ถือเป็นหัวใจหลักในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 29 ในส่วนของการส่งออกภาพรวมลดเป้าหมายลงเหลือขยายตัวเพียงร้อยละ 1.0 จากเป้าเดิมที่ตั้งไว้ร้อยละ 3.5 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด ส่งผลให้การส่งออกในช่วง 2 เดือนแรกของปีปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 4.82 ซึ่งจากการปรับประมาณการเศรษฐกิจดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า กกร. ยังคงมองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมค่อนข้างดีอันเป็นผลมาจากการเร่งในส่วนของการใช้จ่ายของภาครัฐ และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวในระดับที่ดีโดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 5 เดือนต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่ผ่านมา แต่ กกร. ยังคงมีมุมมองต่อการส่งออกในทางที่ไม่ดีนักเนื่องจากตัวเลขการส่งออกในช่วง 2 เดือนแรกของปีที่ปรับตัวลดลงในระดับสูง แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ยังคงฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้และยังมีความเสี่ยงอยู่มากในระยะต่อไป **ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย** เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 ขยายตัวต่ำสุดรอบ 5 ปี จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,210 รายทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2558 โดยมูลค่าการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไทยในปี 2558 อยู่ที่ 119,165 ล้านบาท โดยขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 2.01 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 5 ปี แต่หากไม่นับปี 2553 ที่ไทยเจอวิกฤตเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลให้การใช้จ่ายเงินในช่วงสงกรานต์ติดลบร้อยละ 4.67 การใช้จ่ายเงินในช่วงสงกรานต์ปีนี้ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 11 ปีนับจากที่ทำการสำรวจในปี 2548 เนื่องจากประชาชนยังมีความกังวลเศรษฐกิจในประเทศ ปัญหาหนี้ครัวเรือน รวมถึงราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ และภาวะค่าครองชีพสูง ส่งผลให้ประชาชนมีการระมัดระวังการใช้จ่ายใช้สอยในระดับสูง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ในรอบ 6 เดือน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวมได้ร้อยละ 51 โดยในส่วนของงบลงทุนเบิกจ่ายได้กว่าร้อยละ 30 จากงบที่ทำสัญญาผูกพันทั้งหมดประมาณร้อยละ 43 เนื่องจากบางส่วนยังติดขัดในขั้นตอนของการทำสัญญา อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการทำสัญญาผูกพันและการเบิกจ่ายงบลงทุนช่วงครึ่งปีหลังงบประมาณจะเร็วขึ้นกว่าครึ่งปีแรก และสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนจะได้ถึง ร้อยละ 80 ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐแม้จะยังต่ำกว่าเป้าแต่ก็นับว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นจากไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่เบิกจ่ายงบลงทุนได้เพียงร้อยละ 10 ซึ่งภาครัฐเองได้ลดขั้นตอนที่เป็นปัญหาเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้รวดเร็วเพิ่มขึ้น นอกจากนี้งบลงทุนของภาครัฐน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้นในครึ่งปีหลังของปีงบประมาณคาดว่าภาครัฐจะเพิ่มประสิทธิภาพ



ในการเบิกจ่ายให้มากขึ้นเพื่อให้เงินทุนเป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้นพร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนอีกทางหนึ่ง

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- OECD ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจเยอรมนีปี 58 ที่ 1.7%
- กรีซชำระหนี้ 460 ล้านยูโร ให้ IMF ตามกำหนดแล้ว
- ยอดดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่น ก.พ. เกินดุล 8 เดือนติดต่อกัน
- IMF คาดการณ์เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวลดลง และฟื้นตัวไม่เท่าก่อนวิกฤตการเงินโลก
- ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นหลังตลาดคาดว่าอิหร่านยังไม่สามารถเพิ่มการส่งออกได้

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มการฟื้นตัวดีขึ้น โดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจเยอรมนีในปีนี้มีมาอยู่ที่ร้อยละ 1.7 จากที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนครั้งก่อนหน้าว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.1 หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ออกมาดี ส่งผลให้ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจในยุโรปรวมถึงกรีซได้ชำระคืนเงินกู้รอบล่าสุดจำนวน 460 ล้านยูโร ให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ตามกำหนด (9 เมษายน 2558) ซึ่งการชำระหนี้ดังกล่าวส่งผลให้กรีซมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินกู้งวดสุดท้ายของโครงการช่วยกู้วิกฤตระหว่างประเทศจำนวน 240,000 ล้านยูโร ขณะที่กระทรวงการคลังญี่ปุ่นรายงานว่า ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นการเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 โดยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 1.44 ล้านล้านเยน (1.197 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เป็นผลมาจากค่าเงินเยนอ่อนค่าซึ่งส่งผลดีต่อภาคการบริการและการลงทุนของประเทศ ส่วนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ระบุถึงแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแล้ว และตลาดเกิดใหม่ปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา โดยคาดว่าประเทศพัฒนาแล้วจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.3 ต่อปี ในช่วงปี 2551-2557 เป็นร้อยละ 1.6 ต่อปี ในช่วงปี 2558-2563 ถือเป็นระดับต่ำกว่าก่อนที่จะเกิดวิกฤตการเงินโลก (ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ต่อปี) สำหรับตลาดเกิดใหม่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากร้อยละ 6.5 ต่อปี ในช่วงปี 2551-2557 เป็นร้อยละ 5.2 ต่อปี ในช่วงปี 2558-2563 หลังจากกลุ่มผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ประกอบกับการลงทุนลดลงและผลิตภาพชะลอลง นอกจากนี้ ประเทศจีนกำลังอยู่ในช่วงปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนชะลอลง

สำหรับราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 55.06 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หลังจากมีประกาศออกมาว่าการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านนั้นไม่สามารถยกเลิกได้ทันที โดยการคว่ำบาตรจะยุติลงก็ต่อเมื่ออิหร่านได้บรรลุข้อตกลงทั้งหมด ประกอบกับสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) ปรับเพิ่มคาดการณ์ความต้องการน้ำมันในปี 2558 อยู่ที่ 1.04 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ราคาน้ำมันยังได้รับแรงสนับสนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของเยอรมนีที่ออกมาดี และปัญหาหนี้สินของกรีซที่มีทิศทางดีขึ้น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (13 – 17 เมษายน 2558)

- รัฐบาลแถลงผลงาน 6 เดือน (วันที่ 17 เมษายน 2558)
- จีดีพีจีนไตรมาส 1/2558
- ผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที่ 15 เมษายน 2558 เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของภูมิภาคและความคืบหน้าของการใช้มาตรการ QE